

## BÀI THI

### Chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” năm 2022

Kính thưa quý Thầy, Cô và các bạn học sinh thân mến!

Em tên: **Phùng Phương Thuỳ**

Hiện là học sinh lớp 1/1 của **trường TH&THCS Long Phụng**

Hôm nay đến với cuộc thi với chủ đề “**Thầy cô trong trái tim em**” năm 2022, cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/1022) em xin chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về người Thầy, Cô mà em yêu quý nhất.

Ai trong quãng đời học sinh cũng có cho mình một người Thầy, Cô giáo mà mình yêu quý và em cũng vậy. Trong những ngày đầu bước chân vào lớp 1, người luôn dịu dàng, động viên, chăm sóc em là cô Nhiên, đó cũng chính là người cô mà em quý mến nhất.

Cô Nhiên là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của em. Năm nay cô gần 55 tuổi nhưng nhìn cô trẻ hơn với tuổi nhiều lắm. Dáng người cô không cao, làn da ngăm ngăm, cô có nụ cười duyên đến lạ nên nhìn cô lúc nào cũng như mặt trời tỏa nắng vậy. Cô có gương mặt tròn, mũi thẳng, đôi mắt dịu hiền. Tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, trông cô toát lên một vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc dài, xoắn đuôi nhẹ thường được cô buộc cao lên nhìn cô trẻ hơn, năng động hơn so với tuổi rất nhiều. Các thầy, cô giáo khác và các bạn trong lớp em luôn bảo cô Nhiên đẹp nhất trường tiểu học của em. Em rất thích được ngắm nhìn cô nhất là lúc cô mặc áo dài vào những ngày lễ, trông cô thật là đẹp, một vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Bàn tay cô mềm mại, viết từng dòng chữ nắn nót lên bảng xanh, cô còn nhẹ nhàng cầm tay em để viết những nét chữ đầu tiên trong đời.

Cô Nhiên là người rất hiền lành, vui vẻ, hoà đồng với học sinh nhưng vào giờ học thì cô rất nghiêm túc. Cô cũng là người rất tâm lý, cô thường mua bánh, kẹo cho chúng em mỗi khi chúng em làm được việc tốt. Đối với công việc, cô luôn là cô giáo đầy trách nhiệm, hết mình vì học sinh. Cô từng đạt nhiều danh hiệu trong quá trình giảng dạy như : giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, những lớp cô chủ nhiệm đều nằm trong danh sách lớp tiên tiến – xuất sắc,...Cô bảo với chúng em đó là niềm vui và động lực để cô phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Đối với học trò, cô không chỉ là một giáo viên mà còn là

người mẹ thứ hai của chúng em, lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc, tận tụy, động viên chúng em.

Những ngày đầu bước vào lớp 1, bản thân em rụt rè lắm, cứ bám theo cô suốt. Cô biết em viết chậm vì chưa thuộc bảng chữ cái, kể cả môn Toán những phép cộng, trừ đơn giản nhưng do chưa cẩn thận nên em hay làm sai. Lớp em có một số bạn cũng thế nên cô hướng dẫn chúng em rất tỉ mỉ. Từ khi được cô chỉ bảo tận tình, em đã viết đẹp hơn, nhanh hơn, môn toán của em cũng được cải thiện, không để sai những phép toán không đáng nữa. Em cảm ơn cô vì đã giúp đỡ em và các bạn học tốt hơn. Đó mãi là kỉ niệm đẹp, em sẽ khắc ghi đến suốt cuộc đời.

Em rất yêu quý cô Nhiên, thật may mắn khi em được làm học trò của cô. Cô luôn là cô giáo xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang trong lòng em. Em luôn tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, trở thành một học sinh gương mẫu, tiêu biểu để cô vui lòng và tự hào về em.

Nhân ngày 20/11 sắp đến, em xin gửi tới các Thầy, Cô giáo những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Em xin kính chúc các Thầy Cô giáo thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người” đầy cao cả. Chúc các bạn học sinh của trường TH&THCS Long Phụng luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng con ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

**Phùng Phương Thủy**